

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
ประชุมเมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพินิจ แก้วมุกข์	ประธานสภาเทศบาล	พินิจ แก้วมุกข์	
2	นายจันทร์เพ็ญ นิมภักดี	รองประธานสภาเทศบาล	จันทร์เพ็ญ นิมภักดี	
3	นายบรรเจ็ด วิเศษอุดม	สมาชิกสภาเทศบาล	บรรเจ็ด วิเศษอุดม	
4	นายประสงค์ ไชยวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ประสงค์ ไชยวงษ์	
5	นายพงศธร จันรัมย์	สมาชิกสภาเทศบาล	พงศธร จันรัมย์	
6	นายดำรงณ์ จันรัมย์	สมาชิกสภาเทศบาล	ดำรงณ์ จันรัมย์	
7	นายสันติ ดวงแสนวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล	สันติ ดวงแสนวงศ์	
8	นายหอม เทพนวน	สมาชิกสภาเทศบาล	หอม เทพนวน	
9	นายสมนึก ศรีชาทุม	สมาชิกสภาเทศบาล	สมนึก ศรีชาทุม	
10	นายสุชาติ ศรีฮาดร	สมาชิกสภาเทศบาล	สุชาติ ศรีฮาดร	
11	นายพัฒนา เป็นมมงคล	สมาชิกสภาเทศบาล	พัฒนา เป็นมมงคล	
12	นายสุวรรณ หนูพร	สมาชิกสภาเทศบาล	สุวรรณ หนูพร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิจิต ดีเลิศ	นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ	วิจิต ดีเลิศ	
2	นายกุศล แก่นท้าว	รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1	กุศล แก่นท้าว	
3	นายสุรพล อินทรประเสริฐ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	สุรพล อินทรประเสริฐ	
4	ว่าที่ร.อ.ประดิษฐ์ สุระภา	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ประดิษฐ์ สุระภา	
5	นายนิกุล อ่อนอุบล	ปลัดเทศบาล(เลขานุการสภาฯ)	นิกุล อ่อนอุบล	
6	นายदनัย แสงหมี	รองปลัดเทศบาล	दनัย แสงหมี	
7	นางศรีอุบล เทพนวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	ศรีอุบล เทพนวน	
8	นางสาวปรียามา ชัยพันธ์	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ปรียามา ชัยพันธ์	
9	นางประภัสสร บุญเที่ยง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ประภัสสร บุญเที่ยง	
10	นายสัญญา นาอุดม	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	สัญญา นาอุดม	
11	นางทัศนีย์ เป้าทองหล่อ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ทัศนีย์ เป้าทองหล่อ	

/ลำดับ 12...



ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
12	นายสมัย มุ่งคุณคำชาว	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.หนองวัวซอ	สมัย มุ่งคุณคำชาว	
13	นางสาววิรพร เป็นมงคล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	วิรพร เป็นมงคล	
14	นายชัยวัฒน์ สารักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชัยวัฒน์ สารักษ์	
15	น.ส.สุปราณี หอมหวล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สุปราณี หอมหวล	
16	นางสาวเกวลิ ปิ่นวนิชย์กุล	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	เกวลิ ปิ่นวนิชย์กุล	
17	นางสาวนิตยา ภูเยี่ยมใจ	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	นิตยา ภูเยี่ยมใจ	

นายนิกุล อ่อนอุบล -ขณะนี้ เวลา 10.00 น. สมาชิกสภาเทศบาลมา 12 คน ครบองค์ประชุม เลขานุการ
เลขานุการสภาเทศบาล สภาเทศบาล เชิญประธานสภาเทศบาลจุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

-ประกาศอำเภอหนองวัวซอ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยเทศบาลตำบลหนองวัวซอ มีความประสงค์จะขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่
1-15 ธันวาคม 2565 เพื่อพิจารณาญัตติที่นายกเทศตำบลหนองวัวซอได้เสนอ เรื่อง ญัตติ
ขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) และพิจารณาญัตติเรื่องเร่งด่วนอื่นๆนั้น
อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่5784/2563 เรื่อง การมอบ
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายอำเภอหนองวัวซอ จึง
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2565
ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดไม่เกิน 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประธานสภา จึงได้ออกหนังสือและส่ง
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เพื่อเชิญประชุมฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2565 ไปนำเสนอเรียบร้อยแล้วนั้น

ระเบียบวาระที่ 2

-ตามหนังสืออำเภอหนองวัวซอ ที่อด 0023.24 /2392 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

-ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

-ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้แจกจ่ายให้สมาชิกไปศึกษาอ่านมาแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไข
เพิ่มเติมอะไรหรือไม่ครับ มีหรือไม่ครับ

- นายนิกุล อ่อนอุบล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล
- ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนรายงานการประชุมฯ มีทั้งหมด จำนวน 16 หน้า
มีสมาชิกสภาเทศบาลจะแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบ และแก้ไขได้เนะครับ
-ถ้าไม่มีการแก้ไขอะไรอีกผมถือว่าสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้มีการประชุม
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ให้ยกมือครับ
1.ผู้เห็นด้วย11เสียง, 2.ไม่เห็นด้วย - เสียง, 3.งดออกเสียง 1 เสียง
ที่ประชุมสภาฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมติเป็นส่วนใหญ่
ต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3 นะครับ
- มติที่ประชุม
-เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
(เห็นชอบ 11เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
- นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล
- ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ญัตติขอความ
เห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) เชิญท่านนายกฯ
- นายวิชิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี
- เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ นายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติ
เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองวัวซอมีที่ตั้งอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลหมากหญ้า ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน
สาย อุดร -เลย ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ(บางส่วน) โดยขอแบ่งใช้พื้นที่มาได้มาจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 98 ตาราง มาก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน และอาคารประกอบ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน /อาคารห้องประชุม/อาคารส่วน
ราชการกองช่าง /ห้องประชุมสภาเทศบาลฯใต้ถุนล่าง(๒ ชั้น) /อาคารโรงเก็บพัสดุ/ อาคารห้อง
สุขา(ห้องน้ำรวมหลังอาคารสำนักงาน) /โรงจอดรถหน้าสำนักงาน และมีลาน คสล.
อเนกประสงค์บางส่วน ด้วยสภาพพื้นที่มีเนื้อที่ดินจำนวนน้อย ทำให้เกิดการวางตัวของอาคาร
ต่าง ๆ อย่างแออัด การก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาคารของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ที่ใช้ในปัจจุบัน อีกทั้งไม่มีที่ให้บริการจอดยานยนต์อย่างเพียงพอ และไม่มีที่ส่วนของการบริการ
ส่วนหน้าเพื่อจัดทำจุดรับบริการจุดเดียวครบวงจรและปัจจุบันมีการขยายตัวของอัตรากำลังมีจัด
วางโต๊ะเก้าอี้และห้องประชุมหาหรือไม่เพียงพอเหมาะสม ในการให้บริการต่าง ๆ มีปัญหาความไม่

เหมาะสม ไม่เพียงพอ ไม่ถูกสุขลักษณะในการเป็นอาคารบริการสาธารณะ และไม่สามารถให้บริการอย่างครบวงจรตามอำนาจหน้าที่ได้ เทศบาลฯ โดยคณะบริหารเทศบาลชุดปัจจุบันจึงมีนโยบายจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ และได้จัดซื้อที่ดินได้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงขาดงบประมาณเพื่อจะมาทำการก่อสร้าง เพื่อให้นำมาเป็นอาคารสำนักงานในการให้บริการตามอำนาจหน้าที่อย่างครบวงจร

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาล มีสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่อย่างครบวงจรอยู่ในบริเวณอาคาร/อยู่ในบริเวณอาคาร/สถานที่เดียวกัน อันเป็นการให้บริการชุมชนและสังคม แก้ไขปัญหาสถานที่ราชการเดิมของเทศบาล ที่มีพื้นที่คับแคบเกิดปัญหาการให้บริการไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินมาในคราวเดียวเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กำหนดไว้ ทั้งนี้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของเทศบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกู้เงินจากกองทุนกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)มาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองวัวซอ(แห่งใหม่)ให้มีมาตรฐานอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่ใช้ในปัจจุบัน
2. มีพื้นที่อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก และส่วนของการบริการส่วนหน้าเพื่อจัดทำจุดรับบริการจุดเดียวครบวงจรได้
3. เพื่อให้มีการจัดวางพื้นที่บริการประชาชนภายในอาคารให้บริการครบทุกส่วนราชการภายในอาคารเดียวกัน (2 ชั้น)

เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอแห่งใหม่ ในบริเวณพื้นที่ที่ดินที่เทศบาลจัดซื้อไว้

ที่ตั้ง อยู่ที่ หมู่ที่ ๕ บ้านไร่สวรรค์ ตัดถนน อุดร - เลย เนื้อที่ดินจำนวนรวม 17 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา ในเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

ระยะเวลาดำเนินการ

หลังได้รับอนุมัติให้กู้เงินและทำสัญญากู้เงินจะดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ให้แล้วเสร็จ

งบประมาณ

ขออนุมัติกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน (แห่งใหม่) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 39,900,000 บาท (สามสิบล้านเก้าพันเก้าแสนบาทถ้วน)

(ตามแบบแปลนรายละเอียดและปริมาณงาน/ราคา ตามเอกสารแนบท้ายโครงการนี้)

ข้อกำหนด/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ "... (6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ... เงินกู้ตาม (6) เทศบาลจะกระทำได้อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว "
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน "ข้อ 4 ในระเบียบนี้ ... เงินทุน หมายความว่า เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล" หมวด ๑ คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ข้อ ๗ ให้ ก.ส.ท. มีอำนาจหน้าที่ (2) พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลกู้เงิน เพื่อดำเนินกิจการอันเป็นการลงทุนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ นายวิจิต ดีเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

- อนุมัตินี้ นายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ (เชิญท่านสุชาติ)

นายสุชาติ ศรีฮาด
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุชาติ ศรีฮาด สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เรื่อง ขอความเห็นชอบกู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ผมไม่เห็นด้วย ขอให้ชะลอไว้ก่อนนะครับ โครงการที่เราหาเสียงมา ยังไม่เป็นรูปธรรม ยังไม่เห็นผลงานเลย ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหม่สำหรับตอนที่ซื้อที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไร แต่จะมาทำสำนักงานใหม่ ให้ชะลอไว้ก่อนครับ

นายวิจิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

- ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เสนอแนวความคิดเห็นนะครับ การกู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลและนโยบายที่หาเสียงไว้เราจะดำเนินการไป

พร้อมกัน สมมุติว่าการส่งใช้ปีละ 4 ล้าน ส่งจำนวน 10 ปี ส่วนที่จะพัฒนาในสถานที่ต่างๆ ในโครงการต่างๆทุกวันนี้ก็ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณจะเหลือ 3 ล้านบาท และมีเงินที่จะช่วยเหลือประชาชนเยอะแยะ ส่วนที่น้ำที่ปรึกษานายกเทศมนตรีก็ได้ดำเนินการขอ งบประมาณไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรียบร้อยแล้วครับ

นายสมนึก ศรีชาตุม
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสมนึก ศรีชาตุม สมาชิกสภาเขต 2 เสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบกู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประชาชนก็ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากโครงการจะเดินหน้าอย่างไรก็อยากให้ท่านได้สมหวัง และผมได้ศึกษาย้อนหลังไป 15 ปี ไม่เคยมี ซึ่งรายได้ของเราสามารถก็ได้ถึง 10 เท่า นั่นก็หมายความว่า สามารถกู้ได้ถึง 100 ล้านได้ ส่วนสมาชิกสภาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย นั้น ลึกๆผมไม่เห็นด้วย แต่ผมอยากเห็นความเจริญรุ่งเรือง จะมีผลกระทบในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งปกติตั้งไว้ 10 ล้าน ก็จะไปใช้หนี้กู้ 4 ล้าน จะเหลืองบประมาณพัฒนา 5 ล้านบาท ซึ่งญัตตินี้นายกวิชิต เป็นผู้เสนอ สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้มีส่วนร่วมจะอนุมัติหรือไม่ก็ขอให้ประธานสภาเทศบาลได้โปรดยกมือด้วย สมาชิกสภา 12 คนอยู่ในสถานะผู้ร่วมกู้ ซึ่งกู้เงิน 40 ล้าน นั้น 1. บรรลู่วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 2. ล้มเหลว พุดถึงวาระของสมาชิกสภาเทศบาล จะครบวาระในปี 2568 เลือกตั้งใหม่ยังเป็นหนี้อยู่หน้าครับ เปลี่ยนผู้บริหาร นายกคนใหม่:ผมไม่รู้เรื่องผมไม่จ่ายอะไรจะเกิดขึ้น ผมอยากให้โครงการบรรลู่วัตถุประสงค์นี้ครับ

นายวิชิต ดิเลิศ
นายกเทศมนตรี
นายนิกุล อ่อนอุบล
ปลัดเทศบาล

-ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯท่านสมนึก ศรีชาตุม หน้าที่ของเทศบาลต้องจ่ายหนี้ทุกๆปี ใครที่จะเข้ามาเป็นนายกสมัยหน้าก็ต้องจ่าย เพราะเป็นหน้าที่ ไม่ได้ใช้และไม่จ่ายไม่ได้

-เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา ที่เคารพ ความรู้สึกกังวลผมเข้าใจใครไม่เคยเป็นหนี้ ความรับผิดชอบสมาชิกสภาเทศบาล คือรับผิดชอบทางการเมืองไป ท่านลองชั่งน้ำหนักดูไม่ทำอะไรเลย หากปล่อยไปไม่คืนะครับค่าของมันขึ้น บ้านเมืองดูดีหนี้มันไม่คืนหนี้ก็ต้องใช้ครับ กู้แล้วเกิดประโยชน์ใหม่ หากเกิดความเสียหายซึ่งได้อนุมัติจัดซื้อที่ดินไปแล้ว อนุมัติทำไม่ซื้อที่ดินว่าจะสร้างสำนักงานใหม่ แต่ละปีถ้าท่านกลัวกระทบการคลัง ซึ่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็ได้ขอไปแล้ว ไม่ว่าจะ เป็นประเภทการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม โครงการขนาดใหญ่เราขอจากงบส่วนกลาง มองต่างมุมกันนะครับ ว่าทำอะไรรู้ไหมไม่รีบทำเงินสะสมเราก็มีต้องใช้ให้หมดและให้เกิดประโยชน์ การออกเสียงหาก 12 เสียง เห็นชอบ ถือว่าเป็นเอกฉันท์ ,งดออกเสียง,เป็นเสียงส่วนใหญ่ การกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) ผมเคยกุม่าหลายที่แล้ว เทศบาลตำบลท่าอุเทน เทศบาลเมืองบ้านดุง ก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ขัดกับระเบียบฯกฎหมายแต่อย่างใด ผมเป็นผู้ช่วยเหลือท่านนายกฯ ช่วยคิดหาวิธีดำเนินการระเบียบฯกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

นายบรรเจ็ด วิเศษอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล

-ผมเห็นด้วยนะครับ แต่ผมขอให้ชะลอไว้ก่อน ท่านอภิปรายได้ดีมากโครงการระงับไว้ก่อนได้ไหม พี่น้องประชาชนเราก็คงใจ สท.ยังตกใจ ท่านปลัดเทศบาล(เลขานุการสภาเทศบาล)

จะเปรียบเทียบกับเทศบาลเมืองบ้านดุงก็คงจะไม่ได้เขาเทศบาลที่มีรายได้มากกว่าขนาดใหญ่
ลองพิจารณาจากเอกสารข้อมูล/หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ข้อ 6 ฐานะการคลังจาก
พัฒนา ปีงบประมาณพ.ศ.2563 ยอดเงิน 8,972,890.87 บาท ,ปีงบประมาณพ.ศ.2564
ยอดเงิน 10,448,113.00 บาท ,ปีงบประมาณพ.ศ.2565 ยอดเงิน 7,084,159.97 บาท
จะสังเกตเห็นว่างบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลดลง เมื่อสรุปหักใช้หนี้แล้ว
จะเหลือเงินไม่กี่บาท เงินอุดหนุนก็ไม่ว่าเขาจะอุดหนุนหรือไม่ ตามที่ท่านสมาชิกฯสมนึก ได้
อภิปรายไว้ ว่าต้องรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งผมไม่เห็นด้วยขอให้ชะลอไว้ก่อนครับ

นายวิจิตต์ ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

-ขออนุญาตชี้แจงให้ท่านสมาชิกฯร่วมกันคือมันไม่มีผิดไม่ถูกอาจจะมีความคิดเห็นต่างกัน
เทศบาลจ้างออกแบบผ่านไปแล้ว พอจะขออนุมัติกู้เงินมาเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานที่
ทำไปสูญเปล่าสำหรับโครงการที่หาเสียงเราจะทำควบคู่กันไปยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกเรื่อง
หาเสียงหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ก็จะมีโครงการ หลายโครงการออกมาซึ่งผมก็ได้ทุ่มเท
และตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดครับ

นายบรรเจ็ด วิเศษอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายบรรเจ็ด วิเศษอุดม สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 2 กลุ่มหนองวัวซอกก้าวหน้า โครงการแต่ละโครงการที่ทำออกมาผมไม่ทราบเลย
ว่าเราจะทำอะไร เพราะไม่ใช่โครงการของนโยบายกลุ่มหนองวัวซอกก้าวหน้า ที่ผมสอบถาม
ท่านปลัด/เลขานุการสภาในการประชุมครั้งที่แล้ว การอนุมัติจ่ายเงินสะสมไม่ได้รับผิดชอบ
เลย 28 มีนาคม 2566 ก็ครบ 2 ปีแล้ว ซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นการประชุมซักซ้อม ไม่ใช่รับ
ปริญญางานจะซ่อมทำไมครับ ขอบคุณครับ

นายพงศธร จันรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
-ผมนายพงศธร จันรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมเห็นด้วยกับท่านบรรเจ็ด จะเข้า 2 ปี
แล้วยังไม่อะไรเลย ไฟฟ้ารอบหนองวัวซอกก็ยังไม่ทำตามนโยบายหลัก เรื่องงานลอยกระทง
ประชาชนก็ถาม อย่างบังคับเขาเลยครับ ผมมีความเห็นว่าควรชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อนครับ

นายประสงค์ ไชยวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติกู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ใหม่) ที่จะสร้างก็เพื่อ
ความเจริญของเทศบาล แล้วซื้อมาทำที่ดินพวกท่านก็อนุมัติซื้อที่ดินมาแล้ว ก็น่าจะ
เริ่มทำได้แล้ว ผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ

นายดำรง จันรัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายดำรง จันรัฐ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 ผมเห็นด้วย แต่ขอให้ชะลอไว้ก่อนก็น่าจะได้นะครับ

นายกุศล แก่นท้าว
รองนายกเทศมนตรี

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขอชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณของเทศบาลปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 ดูแล้ว
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้แถลงนโยบายต่อชุมชน ท่องระบายน้ำ ทำบ่อบำบัดขนาดใหญ่ก่อน
ปล่อยลงห้วยหลวง 3 ล้านกว่าบาท ซึ่งพยายามขับเคลื่อนการบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นใช้เวลาระยะในการปรับแผน ในระยะเวลา 4 ปีก็สามารถดำเนินการครบทุก
โครงการ ในช่วงไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม ก็จะได้ดำเนินการ ส่วนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ผ่านมาขอเงินจากส่วนกลางมาได้ 9.8 ล้านบาท นายกเทศมนตรีจะ

พยายามหาเงินส่วนอื่นมาเติมเต็ม ปลัดเทศบาลได้ทำโครงการต่างๆ เพื่อส่งขอรับเงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอีก 2-3 ปี เขตเทศบาลถนนจะเป็นแอสฟัลติก 100%

นายสมนึก ศรีชาทุม
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียน ประธานสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมประชุมควรศึกษาระเบียบฯการประชุมให้ เป็นไปตามระเบียบฯการกล่าวถึง พูดถึงผ่านประธานไปยังผู้บริหาร ผู้ที่ถูกกล่าวควรเป็น ผู้อภิปราย ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมไม่สามารถอภิปรายได้

นายวิจิตต์ ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

-ผมนำเรียนในที่ประชุมว่าผมมีความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรแอบแฝงนโยบายทุกข้อที่หาเสียงมา ส่วนราชการต่างๆเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย ข้อไหนทำได้ ทำไม่ได้ ก็เป็นไปตามข้อระเบียบฯ กฎหมาย ถ้าผิดกฎหมายเขาก็ไม่ทำนะครับ ทั้ง 10 โครงการ อาจจะได้ไม่เต็ม 100 % แต่ผม ก็จะพยายามสุดความสามารถที่จะทำได้ครับ

นายบรรเจ็ด วิเศษอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล

-โครงการที่นำเข้าสภาเราไม่คุยกันเลยกับสมาชิกสภาฯ แล้วก็มานำเสนอให้สภาฯอนุมัติ แล้วเรื่องที่เร่งด่วนก็ไม่รีบดำเนินการเช่น ห้องน้ำตลาดสด เป็นต้น ทำเรื่องไปหาที่ราชพัสดุ คำตอบว่าได้หรือไม่ได้ ก็ยังไม่ได้รับรายงานชี้แจงว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว

นายนิกุล อ่อนอุบล
ปลัดเทศบาล

-การสะท้อนในการหลักการประชุมปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือนายกเทศมนตรี คนที่รู้เรื่องที่ทำมาเรื่องตลาดสดก็จะเร่งรัดทำประชาคมพ่อกำมีนโยบายจะออกแบบนะครับ แบบแปลนต้องเป็นไปสุขลักษณะที่ถูกต้องจริงๆเราละเว้นการปฏิบัติมานานมันไม่ใช่เรื่อง ง่ายเลยนะครับ ส่วนเรื่องหนองน้ำสาธารณะหนองวัวซอ ที่ดินกำลังจะออกมารางวัดในการ เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากเป็นหนองน้ำที่มีวัวมาชอกกินน้ำเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และไปสร้าง ลานอเนกประสงค์ อาคารป้องกันฯ ต้องมีการขอใช้ขอถอนสภาพและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง

นายสมนึก ศรีชาทุม
สมาชิกสภาเทศบาล

-ผมขอเสนอที่ประชุมได้ประชุมระเบียบวาระอื่นๆไปก่อนแล้วค่อยมาประชุมญัตตินี้ในช่วง บ่าย และค่อยลงมติดีไหมครับ

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

- ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะพักรับประทานอาหารก่อนค่อยมาลงมติ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) โปรดยกมือ

1.เห็นด้วย 3 เสียง

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะลงมติ ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริม กิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) ตอนนี้ (โปรดยกมือ)

2.เห็นด้วย 8 เสียง

สรุป มติที่ประชุมให้ลงมติ ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติที่ 1 ตอนนี้

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

-ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ นับ 1นับ 2 นับ 3 ครับ/ ไม่มี ผมขอมติที่ประชุม -การลงคะแนน ผู้ใดเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย หรือดอออกเสียง ให้ลงคะแนนโดยการยกมือ นะ ครับ เมื่อเลขานุการสภานับเป็นคะแนนแล้ว ค่อยเอามือลง นะครับ

-องค์ประชุมเราวันนี้สมาชิกเข้าประชุมสภา(สมาชิกสภา)ทั้งหมด 12 คน

ผมขอมติที่ประชุมครับว่า

1. หากสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบให้ชะลอโครงการไปก่อน ในการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) โปรดยกมือ

-ผู้เห็นชอบ 3 เสียง

2. สมาชิกท่านใด เห็นชอบและให้ชะลอโครงการไปก่อนในการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) โปรดยกมือ

-ไม่เห็นชอบ 8 เสียง

3.งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาเทศบาล)

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ชะลอ เรื่องการอนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 8 เสียง

ไม่เห็นชอบให้ชะลอเรื่องและควรเห็นชอบในวันนี้ จำนวน 3 เสียง

และงดออกเสียง 1 เสียง

5.2 ญัตติที่ 2 เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 5, และครั้งที่ 6

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

-ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมฯที่ 5.2 เรื่อง แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย

1.การแก้ไขใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ญัตตินี้เชิญนายกเทศมนตรี

นายวิจิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

-เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ นายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติ เรื่อง แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย

1.การแก้ไขใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 5

2.การแก้ไขใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 6

โดยมีสาระสำคัญนำเสนอสภาเทศบาลฯ ดังนี้

1.เรื่องเดิม หรือที่มา หรือหลักการ เหตุผล ความจำเป็น(ตามที่กฎหมาย ระเบียบฯ กำหนด)

1.1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 5 รายละเอียด แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์แก้ไขขนาดการจัดซื้อป้ายบอกถนน ซอย (บรรทัดสุดท้าย เดิม “ ลึกประมาณ 500 ซม.” แก้ไขเป็น “ลึกประมาณ 50 ซม.”)แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจากพิมพ์ขนาดเป้าหมายผิด

1.2 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 5 รายละเอียด แบบ ผ.02 โครงการจ้างออกแบบอาคารและก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอแห่งใหม่ แก้ไขปีงบประมาณดำเนินงาน จากข้อความเดิม เป้าหมาย ข้อ2 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เทศบาลขนาดกว้าง ประมาณ 12 เมตร พร้อมตกแต่งภายนอกและภายใน จำนวน 1 หลัง
งบประมาณ 40,000 บาท ปิงบประมาณ 2567 แก้ไขใหม่เป็น “ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เทศบาลขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 36 เมตร พร้อมตกแต่งภายนอก
และภายใน จำนวน 1 หลัง (งบประมาณ 40,000,000) ปิงบประมาณ 2566

2. ข้อเท็จจริง (อันเป็นเหตุต้องเสนอญัตตินั้น)

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ โดยความเห็นชอบนายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ ประกาศการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6

พร้อมทั้งได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแล้ว

3. ระบุข้อ กุญหมาย /ระเบียบฯ /กฎ /หนังสือสั่งการ ชักซ้อม (ระบุสาระสำคัญ พร้อมมาตรา
/อนุมาตรา หรือข้อ...)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548

ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
แผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป”

ข้อ 21 วรรคหนึ่ง “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ข้อ 21 วรรคสอง “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”

ข้อ 24 “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไป
ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน”

4. ข้อเสนอเพื่อให้สภาพิจารณา (เพื่ออะไร ...เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา/เพื่ออนุมัติ/เพื่อ
เห็นชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ จึงขอแจ้งประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เพื่อโปรดทราบ

(ทั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ส่งมาพร้อมนี้)

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

- สำหรับ ญัตตินี้ไม่มีการขอมติที่ประชุม เป็นญัตติแจ้งให้สภาเทศบาลเพื่อทราบ
มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะซักถามหรือไม่(ไม่มี)

5.3 ญัตติที่ 3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน (ปีพ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

นายพินิจ แก้วมุกข์
ประธานสภาเทศบาล

-ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน (ปี พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

นายวิชิต ดีเลิศ
ประธานสภาเทศบาล

2565 ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอ เชิญท่านนายกฯครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

นายกเทศมนตรีขอญัตติ เรื่อง ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน (ปี พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนราชการฝ่าย/งาน เจ้าของเรื่องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โดยมีสาระสำคัญนำเสนอสภาเทศบาลฯ ดังนี้

1.เรื่องเดิม หรือที่มา หรือหลักการ เหตุผล ความจำเป็น(ตามที่กฎหมาย ระเบียบฯ กำหนด) ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน (ปี พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ แล้วนั้น

2.ข้อเท็จจริง (อันเป็นเหตุต้องเสนอญัตตินั้น)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองวัวซอ มีมติที่ประชุมเมื่อครั้งวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวน (ปี พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ เพื่อให้เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

3.ระบุชื่อ กฎหมาย /ระเบียบฯ /กฎ /หนังสือสั่งการ ชักซ้อม (ระบุสาระสำคัญ พร้อมมาตรา /อนุมาตรา หรือชื่อ...)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4.ข้อเสนอเพื่อให้สภาพิจารณา (เพื่ออะไร ...เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา/เพื่ออนุมัติ/เพื่อเห็นชอบ)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ นายกเทศมนตรี จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวข้างต้นต่อสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (ทั้งนี้ไม่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ส่งมาพร้อมนี้)

- นายพินิจ แก้วมุกข์ ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 6
- นายพินิจ แก้วมุกข์ สมาชิกสภาเทศบาล
นายกดำรงณั จันรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล
- นายวิจิต ดีเลิศ นายกเทศมนตรี
นายสุชาติ ศรีหาตร สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมนึก ศรีชาทุม นายกวิจิต ดีเลิศ นายกเทศมนตรี
- นายบรรเจิด วิเศษอุดม สมาชิกสภาเทศบาล
- นายดำรงณั จันรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล
- นางทัศนีย์ เบ้าหล่อเพชร ผู้อำนวยการกองการศึกษา รอเพราะว่าจะได้รับอนุมัติใหม่
- นายวิจิต ดีเลิศ นายกเทศมนตรี
- สำหรับ ญัตตินี้ไม่มีการขอมติที่ประชุม เป็นญัตติแจ้งให้สภาเทศบาลเพื่อทราบ มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะซักถามหรือไม่(ไม่มี) เรื่อง อื่นๆ
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญครับ
- เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายดำรงณั จันรัฐ สมาชิกสภา เขต 1 สอบถามเรื่องบึงน้ำ 3 เดือนแล้ว ยังไม่ได้ซ่อมแซมเลย บึงมรดกบึงเพลิง 10 ล้อ ก็เสียแล้ว ซึ่งใช้เวลานานถึง 30 นาที เวลารถขยะไปใช้น้ำประปาถังรถมันไม่แรง ก็ไม่ค่อยสะอาด
- ผมก็ร้อนใจเหมือนกันบอกให้ดำเนินการแล้วไม่รู้ว่าจะติดขัดอะไร ผมรับปากจะเร่งให้ชนะครับ
- ผมผ่านไปวัดโนนสว่าง น้ำถนนพัฒนา 3 ที่ยังไม่ร่องระบายน้ำเราจะทำเดือนไหนกันแน่ต้องถามย้าว่าเดือนไหน วันไหนครับ
- เรื่องที่ปลาตายผมว่าเกิดจากมนุษย์เป็นคนทำ ดูจากปลาตาย
- สาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ ตอนฝนตกตอนล่าสุดฝนมาอย่างหนักซึ่งทางเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว ได้แจ้งกองสาธารณสุขขนานน้ำไปตรวจ และได้ EM มาแล้ว จะจัดทำกรบ้ำบัดน้ำ และปัญหาขยะยาวจะนำดินเตยมาปลูกเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำอีกวิธี
- เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพฝากไปถึงท่านผู้บริหาร หากเรารีบแก้ไขตั้งแต่แรกเริ่มคงไม่มีปัญหา ผมเห็นด้วยกับท่านนายกฯผมเห็นแล้วผมสงสารเจ้าหน้าที่ป้องกันไปเก็บปลาตาย หากเกิดมีเหตุไฟไหม้ จะรีบมาขึ้นดับเพลิงไม่ได้เพราะรถคันสี่ล้มบรรทุกปลาเกือบเต็มคันรถ เด็กบอกว่าผมก็ทำงานเหนื่อยหากเกิดไฟไหม้ผมจะไปที่รถคันใหม่เพราะสาเหตุอะไรเพราะสาเหตุจากธรรมชาติช่วงที่พี่น้องประชาชนตากข้าวฝนตกน้ำมันก็ไหลบ่ามาเป็นสีดำๆ ผ่านลงมากปากท่อหนองเฉพาะฝั่งหน้าศพต.บุญญานุสรณ์ ผู้ปกครองก็อยากให้รีบแก้ไขเพราะมันเสียสุขภาพ ผมยืนยันว่าเป็นเพราะภัยธรรมชาติ
- ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแข่งขันเรือพายแล้ว มีพี่น้องประชาชนฝากถามว่าทำไมยังไม่ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือประเพณี มันติดตรงไหนครับ บางคนไม่ทราบเลยว่าจะแข่งกันวันไหน ได้ทราบว่ามี การขอถ้วยพระประธานช่วยอธิบายวิธีดำเนินการอย่างไรให้ทราบด้วยนะครับ
- ได้ประสานไปยังกองงานส่วนพระองค์ทราบว่ายังไม่อนุมัติ ส่วนรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
- ท่านพระมหาอภิวัฒน์ พระเลขา วัดโนนสว่าง ก็รับปากว่าจะทัน ซึ่งถ้าเราขอตามขั้นตอน ต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือน แต่ที่ท่านก็รับปากว่าทันนะครับ ถ้าใครเข้าไปดูในเฟซบุ๊ก

ก็จะทราบว่าจะแข่งขันวันไหน สำหรับ แข่งเรือ 11 ฝีพาย เรือนอก วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ก็จะมีพิธีเปิดตอนเช้าไม่เกิน 09.00 น.พอดีประธานในพิธีนายอำเภอหนองวัวซอ ก็ไปเปิดงาน แข่งขันกีฬาของอบต.นำพ่นก่อน การจับสลากแบ่งสายก็เรียบร้อยแล้ว แข่งขันเสร็จประมาณ 16.00 น. ทางผู้บริหาร สมาชิกสภา ให้แต่งกายด้วยชุดปกติขาว ขึ้นเข้าแถวต้อนรับอัญเชิญ ขึ้นไปไว้บนเวทีที่จัดเตรียมสถานที่ไว้ ช่วงเช้าแต่งกายเสื้อฟ้า และท่านส.ส./ท่าน ส.จ. มีแขก ผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีเปิด วันนั้นไปร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็อยากให้มีกิจกรรมเสริม และมีกิจกรรมประกวดธิดาจำแลง จะมีทีมจัดการประกวดดำเนินการเอง

นายสมนึก ศรีชาทุม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิจิต ดีเลิศ
นายกเทศมนตรี

-วันที่เราประชุมกัน ผมว่าจะนำเสนอในที่ประชุมแต่เวลาน้อยไป ผมเป็นห่วงว่าจะมีเรือ มาร่วมพิธีเปิดน้อย อยากให้จ่ายค่าสนับสนุนตอนพิธีเปิด เรือจะได้มาเยอะจะได้ดูสวยงาม
-แจ้งข่าวเกี่ยวกับบั้งน้ำที่จัดซื้อใหม่มีผู้มายื่นเสนอราคาแล้วคุณลักษณะยังไม่ได้ ซึ่งเรากำหนดไว้ว่า 1นาทีก่อน : 1,750 ลิตร แต่เขาเสนอทำได้ 1 นาทีก่อน : 1,600 ลิตร
ก็กำลังเร่งหาห้างร้านมายื่นใบเสนอราคา ในราคา 63,000 บาท

นายพินิจ แก้วมุกข์
ที่ประชุม

-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือไม่ครับ(เว้นระยะ)
-ไม่มี

ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯครั้งนี้
ขณะนี้เวลาอีก 14.00 น. ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 ครับ

ปิดประชุม เวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดพิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววิริพร เป็นมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิกุล อ่อนอุบล)

เลขานุการสภาเทศบาล

มติคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองวัวซอ แล้วรับรองว่าถูกต้อง



ประธานกรรมการ

(นายพัฒนา เป็นมงคล)



กรรมการ

(นายดำรงณ์ จันรัฐ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศธร จันรัฐ)

มติรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองวัวซอ ในสมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพินิจ แก้วมุกข์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ